

## ยื่นมติด "กำจร" คุมผ้าตัดโครงสร้าง ศธ.

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2558

### “ดาวพงษ์” ตั้งคณะทำงานเอง กำชับเคลียร์ให้ชัดเจนชงชูปเปอร์บอร์ด

จากกรณีการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะสลาย 5 องค์กรหลัก เหลือปลัดกระทรวงระดับ 11 เป็นผู้บริหารสูงสุดเพียงคนเดียว โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแยกเป็นกระทรวงหรือทบวง ส่วนสภาการศึกษาโอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่เหลือมีสถานะเป็น 6 กรม และ 2 สำนักงาน ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1556/ 2558 ลงวันที่ 30 ต.ค.2558 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และระบบบริหารงาน ให้มีความเหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการบริหารงานบุคคลเป็นรองประธาน คณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ อาทิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานมีดังนี้ วิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตามแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และจัดกรอบอัตรากำลังของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ โดย รมว.ศึกษาธิการได้กำชับให้คณะทำงานเร่งจัดทำโครงสร้างใหม่ให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบราชการ หรือชูปเปอร์บอร์ดการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนัดหน้า.

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558